
Fundur Fjölmenningarráðs 16. september kl 17:00  

Haldinn í fjölnotasal Bókasafns Hafnarfjarðar og á TEAMS 

 

Mætt, Sylwia Baginska, Aleksandra Wegrzyniak, Laura Cervera, Anna Karen 

Svövudóttir og Karólína Helga Símonardóttir.  Starfsmaður: Ólafía Björk Ívarsdóttir   

Fundargerð ritaði: Karólína Helga Símonardóttir 

 

Dagskrá :  
 
Almennar umræður 
 
Karólína kynnti umræðu í fræðsluráði um stöðu og stuðning við börn af erlendum 
uppruna.  
 
Anna lagði til að fá samstarf við Markaðsstofu um að vera með námskeið fyrir 
erlenda íbúa. Skoðað það. Anna ætlar að tala við markaðsstofu.  
 
Karólína lagði til að fá Bókasafnið inn á fund með okkur, fá kynningu hjá þeim með 
viðburðardagatal vetrarins.  Ólafía ætlar að athuga með að fá fulltrúa bókasafnsins á 
næsta fund. 
 
Anna spurði hvort heimanámsaðstoð verði á bókasafninu. Hefur verið undanfarin ár í 
samvinnu við Rauða krossinn, Ólafía ætlar að kanna þetta hvort boðið verði uppá í 
vetur. 
 
Umræður um áherslur fyrir 2022 
 
Umræður um tölvupóstur sem barst ráðinu. Góðar umræður í kjölfarið um fjölbreytni í 
ráðinu og fleira.   
 
 
 
Fundi slitið kl. 18:00 og næsti fundur verður haldinn 6. október 2021. 
 

 


